

ประเดิมจับรถตู้เมา 'สธ.'ทุ่มงบตรวจเลือด โพลล์อยากसान้ำ'บิกตู'

ประเดิมสงกรานต์ ตร.จับโซเฟอร์รถตู้เมาขับ มี
ผู้โดยสารเต็มคัน ฝากช่วยสังเกตคนขับมีอาการเมา
แจ้งตร.ได้ทันที **ต่อ : สงกรานต์ - หน้า 11**

สงกรานต์

มท.1 แนะนำขอกลับช่วงสงกรานต์ ถนนโล่ง
อย่าขับเร็ว ขณะที่ สธ.ทุ่มงบตรวจเลือดวัดเมา ได้ลด
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม เชื้อ
ช่วยลดอุบัติเหตุบนถนนได้ โพลล์คนไทย อยากसान้ำ
'บิกตู' มากที่สุด 'อัม-พัชราภา' ที่สุดของฝ่ายหญิง

ประเดิมช่วง 7 วัน ระวังอันตรายในช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-17
เมษายนนั้น เมื่อเช้าวันที่ 11 เมษายน ร.ต.อ.ก้องสกล
ภูธร รองสารวัตรจราจร สก.คลองหลวง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ร่วมกัน
จับกุมนายสมศักดิ์ วรเชษฐ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/1
ม.3 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด พร้อม
ของกลางรถตู้โดยสารประจำทาง ร่วมมขส.ของบริษัท
อรุณีทัวร์สายกรุงเทพฯ-ลพบุรี หมายเลขทะเบียน 14-
6724 กรุงเทพมหานคร หลังจากช่วงเช้ามีการตั้งด่าน
กวดขันวินัยจราจรบริเวณถนนพหลโยธินขาเข้า กิโลเมตรที่ 46
หน้าเมือง นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จับรายแรกโซเฟอร์รถตู้เมาขับ

ร.ต.อ.ก้องสกล กล่าวว่าเมื่อช่วงเช้า เจ้าหน้าที่
ตำรวจจราจร สก.คลองหลวงได้ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัย
จราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 ตามนโยบายของ
คสช.ระหว่างที่ตั้งจุดตรวจ มีรถตู้โดยสาร กรุงเทพฯ-
ลพบุรีรับมาเข้าด่านตรวจ มีท่าทางพิรุธ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้เชิญตัวผู้ขับขี่มาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว่า
มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง 244 มิลลิกรัม จากมาตรฐาน
ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม และมีผู้โดยสารเกือบเต็มคันรถ โดย
โซเฟอร์รถตู้ ยอมรับสารภาพว่าก่อนขับไปดื่มเบียร์มา 2
ขวด จึงถูกควบคุมตัวมาดำเนินคดีที่ สก.คลองหลวง

ทั้งนี้ พร้อมทั้งฝากถึงพี่น้องประชาชนที่โดยสาร
รถประจำทางให้สังเกตผู้ขับขี่ว่ามีอาการมึนเมา หรือไม่
และให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบได้ในทันที

ดีเดย์ตรวจรถตู้ไม่เกิน 13 ที่นั่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเริ่มดีเดย์ เป็นวันแรกของการ
จับปรับ รถตู้โดยสารสาธารณะที่ไม่จัดวางที่นั่งให้เหลือ
13 ที่นั่ง ตามคำสั่ง. มาตรา 44 เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการโดยสารและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ผู้ฝ่าฝืน มีโทษปรับปรับไม่เกิน 5,000 บาท ระบุหรือ
พักใช้ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่เกิน 6 เดือน โดยทุกสถานีขนส่งต่างมีเจ้าหน้าที่
ออกตรวจสภาพรถตู้เน้นเรื่องการจัดที่นั่งเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย

มท.1 วอนทางโล่ง อย่าขับเร็ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธาน
การประชุม คสช.ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนเป็นประธานประชุม
คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้กล่าววอพรเทศกาลวันสงกรานต์ว่า
“เนื่องในปีใหม่ไทย ขอให้ปีแห่งความสุขและความ
สำเร็จ”

ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย
ให้สัมภาษณ์ถึงหลังจากการเปิดการรณรงค์ ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
2560 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน(ศปถ.)ประจำปี 2560 ว่า ในการประเมิน
สถานการณ์เรื่องการใช้รถใช้ถนน ทาง ศปถ.จะประเมิน
เป็นรายวันยังรอรายงานสถานการณ์จากจังหวัดต่างๆ ใน
วันแรกของการประเมิน

“หากประชาชนทยอยเดินทางกลับ น่าจะ
สะดวกกว่าเพราะรถจะไม่ติดแล้ว แต่กังวลเรื่องของการ
ใช้ความเร็วหากช่วงใดที่รถไม่ติดก็มักจะขับกันเร็ว จึง
อยากฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย ขอประชาชน อย่าขับเร็ว”
รมว.มหาดไทย ย้ำ

สธ.เผยทุ่มงบตรวจเลือดวัดเมา

ด้านนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) กล่าวถึงความร่วมมือในการตรวจเลือดเพื่อวัด
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ประสบอุบัติเหตุว่า
ถือเป็นครั้งแรกที่มีการสั่งการลงมากำกับให้มีการเอา
จริงจังในการตรวจเลือด และที่แตกต่างจากของ
เดิม อยู่ที่ประมาณ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ คือ มีการ
ลดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดไม่เกิน 20
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถ้าตรวจเจอในเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
ต้องติดตามเอาผิดไปยังร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ตรงนี้จะทำให้
การดำเนินคดีความต่างๆ ชัดเจน เพราะเมื่อขึ้นศาลต้อง
ใช้ผลตรวจระดับแอลกอฮอล์จากเลือด

“ถ้าคุณไม่เมา ไม่ทำผิดกฎหมาย พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจหรือไม่ ที่อยากบอกคือครั้งนี้รัฐบาล

ส่งสัญญาณว่าเอาจริง เชื่อว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุท้องถนนได้” นพ.โสภณฯ และว่า เบื้องต้น คาดน่าจะใช้งบประมาณ 6-7 ล้านบาท ในการตรวจเลือดในช่วง 7 วันอันตรายในปี

โพลล์อยากสานน้ำ'บึกตู้'มากที่สุด

ขณะที่ “กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนกรุงกับการเล่นน้ำสงกรานต์ปีระกา” เก็บข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,178 คน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-4 เมษายน พบว่าคนกรุงส่วนใหญ่ร้อยละ 76.2 เห็นว่าบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้จะไม่ค่อยคึกคักเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ร้อยละ 21.1 เห็นว่าจะคึกคักพอๆ กับปีก่อน มีเพียงร้อยละ 2.7 ที่เห็นว่าจะคึกคักมากกว่าปีก่อน โดยคนกรุงร้อยละ 77.4 อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้มาตรการดูแลตรวจจับอย่างจริงจัง การเล่นน้ำรุนแรง ทะเลาะวิวาท มากที่สุดรองลงมา ร้อยละ 63.4 ควบคุมการขายแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำ และร้อยละ 59.2 การแต่งตัวไป อนาคต ขณะเดียวกัน ร้อยละ 29.8 อยากให้ ภาครัฐ รมรงกีให้สงกรานต์ปีนี้เป็นแบบการสร้างบรรยากาศ เล่นน้ำ สาดน้ำ แบบสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีไทยโบราณมากที่สุด

ทั้งนี้ คนดั่งนักรเมือง ดารานักแสดง ศิลปิน นักร้อง ที่คนกรุงอยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุด ฝ่ายชาย ร้อยละ 38.2 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, รองลงมา ร้อยละ 6.1 อิศรา กิจนิตย์ชีว์ หรือ ทอม

Room 39 และร้อยละ 4.9 ณเดชน์ ภูเก็ต ส่วนฝ่ายหญิง ร้อยละ 7.5 “อ้อม” พัชราภา ไชยเชื้อ,รองลงมา ร้อยละ 5.5 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ ร้อยละ 4.8 อู๋ริษา เสปอร์บันด์ หรือ ญาญา

สำหรับสถานที่ที่คนกรุงอยากไปเล่นน้ำสงกรานต์ พบว่าร้อยละ 36.9 ภูเก็ต จ.เชียงใหม่,(ร้อยละ 22.9) พัทยา/บางแสน จ.ชลบุรี,ร้อยละ 17.5 ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร และร้อยละ 12.5 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

สื่อตปท.ทำข่าวข้างกรุงเก่าเล่นน้ำ

วันเดียวกัน สัตวแพทย์หญิง ลาดทองแท้ มีพันธุ์ ผู้บริหารวังช้างอยุธยาแลเพนียด จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมความชูช้าง นำช้าง 11 เชือก ที่พื้นที่สีน้ำอย่างสวยงามออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กับนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ บริเวณหน้าวัดพระราม กลางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งกิจกรรมเป็นการสาธิตเล่นน้ำสงกรานต์เพื่อบันทึกภาพไว้เผยแพร่ทั้งในและนอกประเทศใช้โปรโมทการท่องเที่ยวตามแผนงานทุกปี

โดยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันจัดเล่นน้ำสงกรานต์กับช้างแสนรู้ที่จะมีขึ้นวันที่ 13-15 เมษายนนี้ ซึ่งการเปิดตัวกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์กับช้างแสนรู้ ปรากฏว่าได้รับความสนใจสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาถ่ายทำและบันทึกภาพข่าวจำนวนมากเพื่อไปเผยแพร่ทั่วโลก